

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

Tỉnh Bình Định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023 với những thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính gia tăng,... Trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn: Sức ép lạm phát; lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh cao,... Trong tỉnh, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; tiềm lực kinh tế của tỉnh hạn chế; nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hồi phục sau thời gian dài bị tác động của dịch Covid-19,... Bên cạnh khó khăn, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi: Nền kinh tế - xã hội năm 2022 trên đà phục hồi, ổn định và tăng trưởng cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; du lịch phục hồi nhanh; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện;...

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 thông báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đối với các huyện, thị xã, thành phố; đây là lần đầu tiên UBND tỉnh ban hành văn bản giao chỉ tiêu cụ thể, nhằm định hướng nhiệm vụ cho cả năm 2023; tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và ký giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2023 duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 cụ thể như sau:

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I tăng 4,11%¹ so với cùng kỳ; trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,22%; công nghiệp và xây dựng tăng 3,75% (riêng công nghiệp tăng 3,17%); dịch vụ tăng 5,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,03% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm khu vực nông lâm thủy sản và tăng khu vực dịch vụ: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,57% (cùng kỳ chiếm 24%); công nghiệp và xây dựng chiếm 29,84% (cùng kỳ chiếm 29,84%); dịch vụ chiếm 41,99% (cùng kỳ chiếm 41,55%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,61%.

Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã tổ chức chu đáo cho Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên...

Đặc biệt, đã chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết có liên quan để phục vụ Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh đầu tháng 02/2023; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức thành công Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư Vùng.

1. Về phát triển kinh tế

a) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường

Trong quý I, người dân tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân. Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh tái đàn heo, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao,... gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi; tăng cường nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ, phát triển

¹ Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I năm 2023 tăng thấp hơn 2,9 điểm phần trăm so với tăng trưởng GRDP quý I năm 2022 (7,01%), nhưng cao hơn tăng trưởng bình quân chung của cả nước (tăng 3,32%); xếp thứ 40/63 địa phương cả nước; 11/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 3/5 địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (sau TP. Đà Nẵng (tăng 7,12%), tỉnh Thừa Thiên Huế (tăng 6,61%)). Quy mô nền GRDP theo giá hiện hành đạt 24.380,7 tỷ đồng, xếp thứ 26/63 địa phương cả nước, xếp thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

nguồn lợi thủy sản; nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại một số địa phương ven biển; tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ theo quy định.

Về trồng trọt: Toàn tỉnh đã gieo sạ được 46.881 ha lúa Đông Xuân, đạt 99,6% kế hoạch và giảm 1,5% so với cùng kỳ; đã thu hoạch 3.310 ha, tập trung tại các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn. Tiến độ gieo trồng một số cây trồng khác vụ Đông Xuân như sau: cây ngô 2.347 ha, tăng 6,1%; cây lạc 8.511 ha, tăng 3,1%; rau các loại 5.696 ha, giảm 1,4%; đậu các loại 1.150 ha, tương đương so với cùng kỳ.

Về tình hình sâu bệnh hại cây trồng: Trên cây lúa có các đối tượng gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng (37,5 ha), bệnh khô vằn (72 ha), bệnh lem lép hạt (41 ha), ... đã được hướng dẫn phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, ... phát sinh gây hại cục bộ. Tuy nhiên, các đối tượng phát sinh gây hại cục bộ đã được hướng dẫn phòng trừ kịp thời.

Về chăn nuôi: Trong quý I, đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua như giá thức ăn tăng cao, đầu ra không ổn định, giá các sản phẩm chăn nuôi luôn ở mức thấp, giá heo hơi duy trì ở mức từ 47.000 - 53.000 đồng/kg (trong tháng 3/2023 giá heo hơi ở mức từ 47.000 - 50.000 đồng/kg), giá gà dao động 55.000 đồng/kg, do đó, mặc dù hoạt động tái đàn diễn ra chậm nhưng nhìn chung tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì, phát triển ổn định.

Đến nay, đàn heo của tỉnh (*không tính lợn con theo mẹ*) trên 647.400 con, giảm 1,1%; đàn bò trên 305.400 con, tăng 2,5%; đàn gia cầm trên 9 triệu con, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2023, nhờ triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi: Ngành nông nghiệp đã phối hợp triển khai với các địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh. Đến nay, Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh và Công ty Cổ phần Hồng Hà đã khảo sát, bước đầu thống nhất thực hiện liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm gà đồi trên địa bàn các huyện Hoài Ân, Tây Sơn; các địa phương đang tuyên truyền, phổ biến, chọn hộ đủ điều kiện (hiện đã có 23 hộ đăng ký tại Hoài Ân, Tây Sơn).

Về lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong quý I tập trung chủ yếu là công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hiện nay, các đơn vị đang chuẩn bị để thực hiện chăm sóc rừng trồng lần 1. Diện tích rừng đang thực hiện khoán bảo vệ là 122.156 ha. Đến hết quý I, sản lượng gỗ khai thác đạt 144.017,3 m³, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Ngành Kiểm lâm phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức lực lượng chốt chặn các trạm. Từ đầu năm đến nay, trên địa

bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Kết quả thực hiện trồng rừng cây gỗ lớn: Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2023 là 4.450 ha. Hiện nay, các Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Quy Nhơn và Sông Côn đang chuẩn bị đất thực hiện trồng rừng gỗ lớn trên diện tích trồng lại rừng sau khai thác; hộ gia đình, cá nhân ở các huyện, thị xã và thành phố Quy Nhơn đang thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn theo hợp đồng liên kết với Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài và Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân và Công ty TNHH Lâm nghiệp Thiện Hoàng.

Về thủy sản: Từ đầu năm đến nay, tổng số tàu hoạt động đánh bắt khoảng 4.650 tàu cá. Trong đó: Tàu khai thác gần bờ trong tỉnh 2.420 tàu, tàu khai thác xa bờ 2.230 tàu. Sản lượng khai thác thủy sản quý I ước đạt 57.129 tấn, tăng 3%, riêng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 3.763,8 tấn, giảm 8,6%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.075,3 tấn, giảm 20,5% so với cùng kỳ.

Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tiếp tục triển khai thực hiện. Đã xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa UBND tỉnh Bình Định và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “180 ngày hành động” thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 03 tàu cá bị Malaysia bắt giữ vào ngày 14/01/2023 trong đó 02 tàu thuộc xã Cát Tiến - Phù Cát, 01 tàu thuộc Hoài Hương - Hoài Nhơn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Đã tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 (đợt I), gồm: Phước Quang, Phước Nghĩa, Phước Sơn (huyện Tuy Phước); Cát Hanh (huyện Phù Cát), Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn).

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Trong quý I đã giao đất 14 trường hợp, diện tích 94,8 ha; cho thuê đất 28 trường hợp, diện tích 79,6 ha; giao đất 13 khu dân cư, diện tích 38,6 ha... Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của 32 công trình, dự án. Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các đơn vị cấp huyện, tiếp tục xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) tỉnh Bình Định.

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;

thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

b) Về sản xuất công nghiệp và xây dựng

- *Về sản xuất công nghiệp*: Trong quý I, bối cảnh trong nước cũng như thế giới có những biến động khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen; lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia, chính sách tiền tệ thắt chặt ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế trong năm 2023; việc gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn ảnh hưởng, làm giảm đà phục hồi các hoạt động kinh tế - đầu tư - thương mại hậu Covid-19. Giá hàng hóa thiết yếu ở mức cao, đồng thời tình hình căng thẳng, xung đột giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt của các quốc gia, tổ chức với Nga... đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 8,36% so với tháng 02 và tăng 4,45% so với cùng kỳ. Tính chung trong quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 1,42% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,61%; Công nghiệp khai khoáng giảm 4,38%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện giảm 0,49%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 4,72% so cùng kỳ.

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm 2023 vẫn ở mức tăng thấp. Tuy nhiên trong 22 sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn có 12 sản phẩm tăng cao như: Ống bằng sắt, thép có nối (+70,65%); Máy và thiết bị cơ khí (+55,1%); Vỏ bào, dăm gỗ (+47,82%); Bộ com-lê, quần áo đồng bộ (42,64%); Tinh bột sắn (+39,82%); Phân khoáng hoặc phân hoá học NPK (+38,573%); Dược phẩm khác (+37,84%)...; Tuy nhiên, có một số sản phẩm giảm sâu như: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại (-78,08%); Bàn nhựa giả mây (-53,53%); Tấm lợp bằng kim loại (-50,56%); Quặng inmenit và tinh quặng inmenit (-40,81%)...

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 39 dự án trọng điểm SXCN có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng trở lên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đầu tư đang triển khai với tổng số vốn đăng ký 78.683,3 tỷ đồng (*riêng quý 1/2023 thu hút 01 dự án với tổng số vốn đăng ký 162 tỷ đồng*), tổng diện tích 1.349 ha; đầu tư các lĩnh vực đa ngành nghề như sản xuất điện, chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất viên nén gỗ, sản xuất dược phẩm, may trang phục, sản xuất gạch, sản xuất gang thép...

Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.

- *Về xây dựng*: Giá trị tăng thêm của ngành xây dựng (theo giá so sánh 2010) tăng 5,61% so cùng kỳ; trong đó, xây dựng các loại đạt 508,6 tỷ đồng, giảm 4,16%; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đạt 302,5 tỷ đồng, tăng 27,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 73,8 tỷ đồng, tăng 5,9% so với

cùng kỳ. Trong quý I, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị “Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh”. Qua hội nghị đã phân tích được các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nguyên nhân và biện pháp xử lý, khắc phục trong thời gian đến. Ngành xây dựng đã triển khai các kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và nâng cao tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, nhà ở xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.

c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Trong quý I, thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm, vui xuân đón Tết của nhân dân diễn ra sôi động. Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước uống, nhiên liệu được các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh chủ động dự trữ với số lượng lớn, nguồn cung dồi dào, đảm bảo đáp ứng phục vụ tiêu dùng cho nhân dân và khả năng huy động khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá cục bộ gây bất ổn thị trường. Do đó, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, lưu thông thông suốt, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng trước và sau Tết. Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng thời gian sau Tết có chiều hướng giảm hơn so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt trên 24.719,5 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Xét theo ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 20.325,9 tỷ đồng, tăng 14%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.858,4 tỷ đồng, tăng 12,5%; dịch vụ lữ hành đạt 17,7 tỷ đồng, tăng 6,9%; dịch vụ khác đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 360 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước đạt 82,8 triệu USD, giảm 14,9% so với cùng kỳ.

Về du lịch: Thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch, đất nước con người Bình Định đến với các du khách, người dân trong và ngoài tỉnh; ký kết Chương trình hợp tác giữa Bình Định với các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và các Công ty lữ hành lớn: Vietravel, SaiGon Tourist... Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; tổ chức làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Kocham Hàn Quốc, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam để xây dựng kế hoạch thực hiện liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Bình Định với Hàn Quốc.

Trong tháng 3, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 302.300 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ (*trong đó: khách quốc tế ước đạt 1.610 lượt khách, tăng*

2,5%; khách nội địa ước đạt 300.690 lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022). Tính chung quý I, cả tỉnh ước đón được 1,26 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch tháng 3 năm ước đạt 646 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Tính chung quý I ước đạt 2.625 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Dịch vụ vận chuyển hành khách quý I ước đạt 9,6 triệu hành khách, tăng 35,3% và luân chuyển 938,3 triệu hành khách.km, tăng 33,9% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hoá ước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 7,6%; luân chuyển 1.177 triệu tấn.km, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Hàng thông qua cảng biển trong quý I đạt 2,5 triệu TTQ, giảm 24,9% so với cùng kỳ.

Về hoạt động tài chính, tín dụng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động và cho vay; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương là 95.350 tỷ đồng, tăng 4,9%, tổng dư nợ là 97.800 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cuối năm 2022 (trong đó nợ xấu chiếm khoảng 0,41% tổng dư nợ).

Về thu chi ngân sách: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I năm 2023 là 2.309,8 tỷ đồng, đạt 16,9% dự toán năm và giảm 42,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) là 1.815,3 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán năm, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 388,1 tỷ đồng, đạt 7,1% dự toán năm, giảm 79,6%; thu xuất nhập khẩu là 71,2 tỷ đồng, đạt 7,1% dự toán năm, giảm 73,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.020,2 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên là 2.162,1 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm, giảm 0,6% so với cùng kỳ.

d) Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

UBND tỉnh đã giao Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2023 ngay từ đầu năm đến từng Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động triển khai có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đơn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, giao các mốc thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các chủ đầu tư. Hiện nay, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý về xây dựng cơ bản; đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phân đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao.

Tính đến ngày 29/3/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 1.461,6/8.916,8 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 16,39% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư tập trung là 121,5/585,7 tỷ đồng, đạt 20,75%; nguồn thu tiền sử dụng đất là 537,1/5.500 tỷ đồng, đạt 9,77%; nguồn xổ số kiến thiết là

31,6/120 tỷ đồng, đạt 26,35% kế hoạch năm. Ngoài ra, giá trị giải ngân một số nguồn vốn khác như sau: Vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu là 604,5/1.716,1 tỷ đồng, đạt 35,22%; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 68,6/353 tỷ đồng, đạt 19,45%; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia là 31,5/337,2 tỷ đồng, đạt 9,36%; vốn nước ngoài (ODA) là 35,8/170,3 tỷ đồng, đạt 20,98% kế hoạch năm...

Trong quý I, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường ven biển đoạn đoạn Cát Tiên – Mỹ Thành; Lễ khởi công tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. Bên cạnh đó, đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình mới theo quy định; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn: Đường ven biển (đoạn Cát Tiên - Diêm Vân), đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, đập dâng Phú Phong và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử... Đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn, dự án Điện gió ngoài khơi tại tỉnh của Tập đoàn PNE,...

đ) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Về đầu tư nước ngoài (FDI): Trong quý I chưa phát sinh dự án mới trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,08 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 843,3 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 245,5 triệu USD.

Về đầu tư trong nước: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 18 dự án với tổng vốn đăng ký 7.892,9 tỷ đồng, trong đó có 05 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 410 tỷ đồng; 13 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 7.482,9 tỷ đồng. Đồng thời đã thực hiện tăng vốn 03 dự án đầu tư với tổng vốn tăng thêm khoảng 2.840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, có 394 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 145.695 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong quý I đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 289 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.257,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm 16,3% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 7% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó tạm ngừng hoạt động 417 trường hợp, hoạt động trở lại 196 trường hợp.

2. Về văn hoá – xã hội

- *Về Giáo dục*: Đã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy học sau thời gian nghỉ Tết; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023 an toàn, đúng quy chế; Phối hợp tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 cấp tỉnh và Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 – 2023, Bình Định có 64 học sinh dự thi, trong đó có 36 học sinh đạt giải (tăng 02 giải so với năm trước), bao gồm 9 giải Nhì, 06 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

- *Về văn hóa – thể thao*: Đã tổ chức thành công nhiều Chương trình nghệ thuật, lễ kỷ niệm, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Trong quý đã tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn”. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ở một số địa phương. Các hoạt động thể thao quần chúng, các giải thi đấu thể thao trong tỉnh được triển khai theo kế hoạch.

- *Về y tế*: tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... Tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, đời sống nhân dân đã trở lại bình thường. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang được duy trì thực hiện tốt. Số trường hợp mắc mới (*tính từ ngày 01/01 đến ngày 14/03/2023*), toàn tỉnh ghi nhận 05 cas, giảm 73.066 cas so với cùng kỳ năm 2022 (73.071), không có trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.

- *Về an sinh xã hội*: Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, hải đảo tiếp tục được thực hiện. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức hoạt động cứu trợ, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại ở các vùng lũ, đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, với tổng số kinh phí hơn 30,6 tỷ đồng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trao tặng với tổng số tiền trên 73,8 tỷ đồng. Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng và quà Tết cho người lao động trước khi nghỉ Tết

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung thuộc Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình Bảo vệ trẻ em...; tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết.

- *Về khoa học và công nghệ*: Tập trung tuyên truyền chủ trương về thúc đẩy sản xuất; chống kinh doanh, sản xuất hàng giả; chống buôn lậu, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa các thông tin sai lệch gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng.

- *Về thông tin và truyền thông*: Tập trung xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Định và thực hiện đánh giá chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm giám sát, điều hành IOC và mở rộng dịch vụ giám sát, điều hành giao thông; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Data Center và các hệ thống bản quyền phần mềm.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số. Đăng ký nội dung, chương trình hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2023 – 2025, trong đó chú trọng nội dung “Đào tạo về an toàn thông tin cho công chức, viên chức làm quản trị mạng của tỉnh”.

Đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Bình Định và tập đoàn Viettel. Hai bên thông nhất hợp tác trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số; hợp tác cùng đưa ra các giải pháp cùng đẩy mạnh, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; tư vấn, phối hợp và hỗ trợ trong phát triển hạ tầng viễn thông...

- *Về hoạt động đối ngoại*: Công tác đối ngoại có nhiều cố gắng đổi mới trong hoạt động. Đã ban hành Kế hoạch đón tiếp, làm việc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam có tiềm năng, thường xuyên quan hệ với các cơ quan, tổ chức này để tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, thành tựu kinh tế xã hội và chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh, nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Kế hoạch tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh theo kế hoạch đã đề ra.

3. Về công tác nội chính

- *Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền*: Đã hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.700 cán bộ, công chức ở cấp xã (tương ứng 3.135 lượt đào tạo, bồi dưỡng) trên địa bàn tỉnh năm 2023. Việc đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Đã hoàn thiện việc cập nhật 25.000 hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ triển khai và là 01 trong 02 tỉnh, thành phố thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Tổ chức Hội nghị công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và

triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác cải cách thủ tục hành chính. Đã ban hành 12 Quyết định công bố Danh mục 215 thủ tục hành chính (ban hành mới 14 TTHC; sửa đổi, bổ sung 179 TTHC; thay thế 02 TTHC; bãi bỏ 20 TTHC), 16 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 20 thủ tục hành chính liên thông và 37 thủ tục hành chính không liên thông; đồng thời, thực hiện việc tích hợp dữ liệu và nhập sửa đổi, bổ sung thông tin các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết hồ sơ hành chính, thủ tục hành chính được đẩy mạnh thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cùng với triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Công tác *phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra* tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Trong quý I, ngành Thanh tra tập trung kết luận, xử lý các cuộc thanh tra đã thực hiện trong năm 2022 đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người.

- *Quốc phòng an ninh* được bảo đảm, đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng và hoàn thành việc giao quân năm 2023. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và kiểm chế tai nạn giao thông. Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông giảm 3,3% (-01 vụ); số người chết là 23 người, giảm 14,8% (-04 người); số người bị thương là 19 người, tăng 72,7% (+08 người); UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế là:

1. Thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, không theo quy luật, khó dự báo, gây bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp. Việc tái đàn, phát triển vật nuôi trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra.

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp gặp khó khăn. Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm còn chậm.

3. Thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn.

4. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường tại một số cụm, điểm công nghiệp... vẫn còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại một số địa phương, nhất là ở cơ sở chưa nghiêm túc.

5. Việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế chuyên dùng còn gặp khó khăn. Thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế,... về cơ bản được cung ứng kịp thời và đầy đủ, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ ở một số cơ sở y tế. Hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh đều gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng lớn đến triển khai hoạt động của các đơn vị.

6. Một số địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội bằng các chỉ tiêu, số liệu, kịch bản cụ thể. Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn hạn chế, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn.

7. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Một số đơn vị, địa phương chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chưa kịp thời, quyết liệt...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, một số quốc gia lớn có dấu hiệu suy thoái ảnh hưởng đến thương mại và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Giá cả thức ăn gia súc tăng cao, nhưng chiều ngược lại giá sản phẩm chăn nuôi giảm. Thị trường bất động sản trầm lắng. Trong nước, tâm lý người dân lo ngại khó khăn về việc làm và thu nhập dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu mua sắm dẫn đến sức mua có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Chính sách, quy định đối với ngành y tế vẫn còn một số bất cập, gây nhiều khó khăn cho quá trình triển khai. Ngoài ra, một số sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết...

Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

Quý II năm 2023, dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, trước mắt cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2023 và định hướng các năm 2024, 2025. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Hè Thu. Tiếp tục triển khai các mô hình khuyến

nông, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt. Tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật. Triển khai tiêm phòng phòng chống dịch bệnh đợt I/2023 trên toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển bò thịt chất lượng cao trong nông hộ.

Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành (Phù Mỹ); hoàn thành Đề án nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2023-2025; Đề án di dời tàu thuyền tại Cảng cá Quy Nhơn ra Đề Gi. Triển khai phương án nạo vét luồng tàu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại, góp phần phục vụ du lịch trên đầm Thị Nại. Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Triển khai quyết liệt các biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống cháy rừng trong tình hình nắng nóng, khô hạn; ngăn chặn triệt để tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp và khai thác lâm sản trái phép. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, tăng cường lực lượng ở các địa bàn xung yếu có nguy cơ cháy rừng cao.

Tiếp tục hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tiến độ.

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; tập trung chỉ đạo lập lại trật tự trong khai thác tài nguyên khoáng sản; kiểm tra và có biện pháp xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Triển khai hoạt động Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

2. Về sản xuất công nghiệp: Các cấp, các ngành tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo ra giá trị mới về sản xuất công nghiệp năm 2023.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động các CCN, tạo điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là các CCN đang đầu tư

xây dựng dở dang.

Tổ chức triển khai các đề án khuyến công năm 2023 đã được phê duyệt. Ngành Công Thương phối hợp các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở công nghiệp nông thôn kiểm tra tình hình thực hiện đề án khuyến công năm 2023 đã được phê duyệt

Đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng để bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự và chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, hiện đại, đô thị kiểu mẫu. Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với chung cư, nhà ở cũ do nhà nước quản lý, đặc biệt là các nhà ở, công trình đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn sử dụng, đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa, xử lý, sắp xếp theo quy định. Sở Xây dựng chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu để tổ chức Hội nghị về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (dự kiến vào cuối tháng 4/2023).

3. Về thương mại, dịch vụ và du lịch: Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Bình Định ưu tiên dùng hàng Bình Định”; triển khai phương án hỗ trợ người dân đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương như: Lợn, gà, bưởi, dưa, quýt, xoài, ớt... cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, tăng năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng quản lý doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế tăng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt các mặt hàng xuất khẩu có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với việc bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...; xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính.

Tăng cường phát triển các trung tâm thương mại lớn tại các địa phương và các điểm dân cư tập trung gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử nhằm tác động lan tỏa phát triển hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình tổ chức Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hoá tại thành phố Quy Nhơn; Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP và làng nghề

truyền thống Bình Định.

Triển khai Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2023; tăng cường tổ chức triển khai các chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa cao điểm du lịch hè; đặc biệt chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình tổ chức các sự kiện trong Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chuỗi hoạt động như: Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Du lịch Bình Định rực rỡ sắc màu”; Lễ hội khinh khí cầu năm 2023; Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Bình Định năm 2023; Hội thi đầu bếp giỏi năm 2023;... để thành sân chơi hấp dẫn, điểm nhấn thu hút khách du lịch. Hợp tác phát triển về du lịch với các địa phương trong và ngoài nước, trong đó có Kế hoạch tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Đắk Lắk; giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc (Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng,...), giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Ninh Bình,...; mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về tài chính, thu ngân sách: Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững từ phát sinh kinh tế của tỉnh. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức; đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường...

5. Về đầu tư phát triển: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2023. Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Đối với các dự án khởi công mới phải khởi công trong quý II/2023. Tăng cường giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm, đảm bảo đến ngày 30/6/2023 đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn giao.

Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai công tác đấu thầu, thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, Khu liên hợp gang

thép và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn, các dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch, khu vui chơi giải trí...

6. Về giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông:

Chỉ đạo việc ôn tập và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. Tiếp tục phối hợp các trường đại học tổ chức tư vấn về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. Hướng dẫn tổng kết năm học 2022-2023 và xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, tuyên truyền lưu động trực quan kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ XIV năm 2023. Tiếp tục xây dựng hồ sơ khoa học Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tiếp tục thực hiện dự án Tổ hợp không gian khoa học và phối hợp Trung tâm ICISE tổ chức Hội nghị quốc tế năm 2023. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của địa phương cũng như về tình hình kinh tế, chính trị của tỉnh; tiếp tục triển khai Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2023.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2023; tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hoàn thành, chuyển giao và chia sẻ dữ liệu của các phần mềm theo dõi công việc, quản lý doanh nghiệp... nhằm khai thác kịp thời thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành các ngành, lĩnh vực; nghiệm thu đưa vào vận hành phần mềm quản lý công chức, viên chức; xây dựng dự thảo Đề án kho dữ liệu dùng chung. Triển khai các giải pháp tích hợp, nâng cấp hệ thống phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với các hệ thống phần mềm khác của tỉnh; kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin có kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nền tảng thương mại điện tử và nền tảng địa chỉ số để đẩy mạnh triển khai kế hoạch lựa chọn các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác truyền thông; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định, sản phẩm đặc trưng địa phương,... nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, thu hút du lịch, đầu tư đến tỉnh.

7. Về y tế: Tiếp tục ủng hộ, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm ở người; đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm quá tải trong khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế...

Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, nhất là triển

khai hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, chẩn đoán từ xa bằng hình ảnh.

8. Về an sinh xã hội:

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước và đúng hạn, không để tồn đọng. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Tập trung giải quyết kịp thời, các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch tuyên dụng công chức tỉnh năm 2023.

10. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Triển khai kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và đất nước. Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

11. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý II và cả năm 2023. Xây dựng các báo cáo, đề án đã được phân công, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ tại phía Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan báo, đài;
- Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh